

## ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

### คัดจากหนังสือ 25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แพทยทหารเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกองทัพ ภารกิจของแพทยทหารประการหนึ่งคืออนุรักษ์กำลังรบของฝ่ายตนเองให้มีอำนาจกำลังรบเหนือฝ่ายข้าศึก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำรุงรักษาขวัญของทหารซึ่งนำไปสู่หนทางแห่งชัยชนะ หน้าที่ของแพทยทหารคือต้องรักษาพยาบาลคนไข้ และจะต้องออกไปปฏิบัติงานสนามอีก ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญ

### แนวความคิดในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพ และความต้องการแพทย์มีมากจึงเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการพัฒนากองทัพ กระทรวงกลาโหมได้พยายามแก้ปัญหาหลายวิธีโดยขอความร่วมมือจากแพทย์พลเรือนมาช่วยในกองทัพต่างๆ เช่น การให้ทุนบุคคลพลเรือนหรือบุตรทหารที่ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ หรือคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนดีฝากศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้ กรมแพทยทหารบกจึงได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้ง โรงเรียนแพทย์ของตนเอง คือ

20 พฤศจิกายน 2511 พลโทผ่อง มีคุณเอี่ยม เจ้ากรมแพทยทหารบก ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแพทยทหารต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ โดยเสนอให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอน (Teaching Hospital)

6 พฤษภาคม 2512 กองทัพบกมีมติอนุมัติหลักการ โดยให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มทิดล) สนับสนุนการสอนนักศึกษาเตรียมแพทย์ แต่ได้รับคำตอบว่าขัดข้องไม่สามารถให้การสนับสนุนได้

17 ธันวาคม 2514 กรมแพทยทหารบกได้ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอน ระดับเตรียมแพทย์หลักสูตร 2 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือมาจนถึงปัจจุบัน

31 พฤษภาคม 2515 พลโท ทิพย์ ผลโภาค เจ้ากรมแพทยทหารบก ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหารต่อกองทัพบก

ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแพทยทหารบก เป็นวิทยาลัยแพทยทหารบก หลักสูตร 6 ปี รับนักศึกษาปีละ 32 นาย

24 สิงหาคม 2515 กองทัพบกให้กรมแพทยทหารบก จัดทำโครงการและรายละเอียดในการ จัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร

20 กุมภาพันธ์ 2516 กรมแพทยทหารบกออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร อนุกรรมการการก่อสร้างวิทยาลัยแพทยทหาร อนุกรรมการจัดทำอัตราเฉพาะกิจของวิทยาลัยแพทยทหาร และอนุกรรมการจัดทำสิ่งอุปกรณ์ของวิทยาลัยแพทยทหาร

9 มีนาคม 2516 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร โดยกำหนดให้กองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ กรมแพทยทหารบกรับผิดชอบดำเนินการจัดหาอาจารย์แพทย์ และให้มีกรมสมทบกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างแพทยทหารและแพทย์พลเรือน

21 กรกฎาคม 2516 กองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีมติเห็นชอบ และอนุมัติหลักการในการ จัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร

9 สิงหาคม 2516 กรมแพทยทหารบก มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัยแพทยทหาร และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในภาควิชาในช่วงของการดำเนินงานต่างๆ ตามขั้นตอน ได้มีกระแสคัดค้านในการที่จะมีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของทหารมาตลอด

29 กันยายน 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงดนตรี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในครั้งนี้ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาทเรื่องโรงเรียนแพทย์ตอนหนึ่งว่า "...เรื่องนักศึกษาทหารนี้มีปัญหาที่เมื่อฟังดูแล้วต้องดูประวัติของกิจการนี้ ทำไม่เป็น ทำไม่เกิดขึ้น มีเรื่องขึ้น เดิมทางทหารมีความจำเป็นที่จะรับสมัครแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทหารและกิจการของทหารเพราะว่าเวลารับสมัครแล้วไม่มีใครสมัคร และ

ทำไมไม่มีใครสมัคร ก็เข้าใจว่าเพราะว่าการเป็นแพทย์ทหารนั้นมันเหนื่อย การเป็นแพทย์นี้ก็เหนื่อยอยู่แล้ว ก็ต้องรักษาพยาบาลคนไข้ไม่เลิก มีงานในเวลาราชการแล้วนอกเวลาราชการก็ต้องมีงานอีก นอกจากนั้นเป็นแพทย์ทหารก็ยังมีว่าต้องออกไปปฏิบัติงานสนาม ซึ่งอาจต้องฆ่าอันตรายคนเราที่จะต้องฆ่าอันตรายก็อาจกลัวได้ อาจเสียวว่าอาจต้องเสียชีวิตหรือจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรก็ได้ นอกจากนั้นเวลาเป็นแพทย์ทหารไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องปฏิบัติงานของตน เครื่องมือเครื่องใช้ก็อาจไม่ครบถ้วน ก็เกิดความรู้สึกที่ท้อใจ เพราะว่าเรียนมาแล้วมีความรู้ดี ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ไม่สามารถที่จะค้นคว้า ไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใหญ่โต นอกจากนั้นก็ยังมีอื่นๆ ก็คือเงินเดือนก็ไม่มาก ทั้งการไปดูงานเมืองนอกก็ไม่ค่อยมีนัก ฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากสมัครเป็นแพทย์ทหาร แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่จะมีแพทย์ทหาร ทางราชการทหารจึงขอฝากเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านวิชาขั้นสูงก็ดูจะมี เหตุผลอยู่ เมื่อมีการแสดงความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยในการนี้ก็ตาม คือระบับการฝากเรียนในมหาวิทยาลัย ก็เป็นอันว่าการุ่นวายก็ได้ผลดี คือได้ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งจุดประสงค์อันนี้ก็ไม่ใช่ขอฝากถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คิดเอาเอง ครั้นมาถึงเวลาที่บอกว่าไม่มาฝากแล้ว ทางราชการทหารจะตั้งโรงเรียนแพทย์เอง คือโรงเรียนแพทย์สำหรับแพทย์ทหาร ก็เกิดโวยวายขึ้นมาใหม่ โวยวายว่าทำไมทหารต้องมีแพทย์ทหารมีโรงเรียนแพทย์ทหารตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ในการที่ทางทหารมาฝากเรียนก็มากขึ้นที่คนอื่น เมื่อเกินที่คนอื่นเขาก็ต้องทำที่อื่น ไม่มาเบียดเบียน ทำไมเมื่อเขาตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาจะต้องโวยวายอันนี้ก็ต้องมีเหตุผลในสมอง..."

3 ตุลาคม 2516 สภาการศึกษาไกลโหมได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหาร โดยกองทัพบกเป็นเจ้าของเรื่อง

มีนาคม 2517 พลโท ประณต โปธิทัต เจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้เสนอโครงการและรายละเอียดในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหาร โดยขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยแพทย์ทหาร เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้เสนองบประมาณเป็นจำนวนเงิน 150,000,000.- บาท โครงการ 6 ปี จากปีงบประมาณ 2518 ถึงปีงบประมาณ 2523 โดยกำหนดวัตถุประสงค์และการดำเนินงานดังนี้

1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพ โดยให้มีการผลิตแพทย์มาตรฐานระดับเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้แก่กองทัพบก กองทัพอากาศ

2. หลักสูตรการศึกษาใช้เวลา 6 ปี
3. หลักสูตรเตรียมแพทย์ 2 ปี ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องผ่านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้ วพม. เป็นผู้รับผิดชอบ และให้มีสิทธิและอายุราชการเช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อสำเร็จจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอบไล่สมทบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรกฎาคม 2517 ตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด ในส่วนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีสาระสำคัญ คือ

1. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าขึ้นอยู่กับกองทัพบก โดยมีกรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบังคับบัญชาและเป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณกองทัพบก
2. กำหนดให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผลิตแพทย์ปีละ 32 นาย โดยให้กองทัพบก 18 นาย กองทัพอากาศ 5 นาย และกองทัพเรือ 9 นาย

28 สิงหาคม 2517 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเห็นชอบในการรับนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเข้าสอบสมทบเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13 พฤศจิกายน 2517 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานวิทยาลัยฯ ที่ชั้น 7 ตึกตรวจโรคโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

7 มิถุนายน 2518 มหาวิทยาลัยมหิดลรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันสมทบ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)

16 มิถุนายน 2518 ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะที่ 75/18) เรื่องแก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 123) กำหนดให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 3640 จึงถือว่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาวินิจฉัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ในปี พ.ศ. 2518 เริ่มรับนักเรียนแพทยทหารรุ่นแรก จำนวน 32 นาย เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ปี โดยนักเรียนแพทย์รุ่นนี้ได้ย้ายมาเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในปี พ.ศ. 2520 ใช้สถานที่เรียนวิชาปรีชาศึกษา ในอาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันพยาธิวิทยา ต่อมาได้ย้ายเข้าที่ตั้งถาวรบริเวณวังอัครวิเศษ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งมีอาคารอำนวยการ อาคารเรียนและอาคารกองการปกครอง

ในปี 2530 กองทัพบกได้อนุมัติหลักการให้เพิ่มนักเรียนแพทยทหารเป็นชั้นปีละ 64 คน มีการขยายอาคารพระมงกุฎเกล้า เวชวิทยาเพื่อรองรับนักเรียนแพทยทหาร และคณะรัฐมนตรี

กำหนดให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทำการผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 65 นาย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2536-2544

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผลิตบัณฑิตมาแล้ว 24 รุ่น โดยบัณฑิตทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รู้จักคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ใฝ่ศึกษาในวิทยาการก้าวหน้า พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทหารที่มีคุณลักษณะของผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน พร้อมอุทิศตนให้กองทัพและสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ



